
เรื่องเสร็จที่ ๔๒๖/๒๕๓๓ 

 

ที่ มท ๐๙๑๓/๖๑๐๐ กรมโยธาธกิาร 

ผ่านฟ้า กท ๑๐๑๐๐ 

 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 

 

เร่ือง  ขอหารือปัญหาตีความข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

เรียน  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อ้างถึง  ๑. หนังสอืกรมโยธาธกิาร ที่ มท ๐๙๑๓/๑๑๘๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ 

๒. หนังสอืส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/ป./๑๒๘๗  
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๓๓ 

 

ตามหนังสอืที่อ้างถึง ๑. คณะกรรมการควบคุมอาคารได้หารือว่า กฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้วางข้อก าหนดเร่ืองใดไว้แล้ว ข้อบัญญั ติ
ท้องถิ่น หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
เกี่ยวกับเร่ืองนั้นย่อมยกเลิกไป ถูกต้องหรือไม่เพียงใด และตามหนังสือที่ อ้างถึง ๒. ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการประชุมเร่ืองนี้  โดยกรมโยธาธกิารได้จัดส่งผู้แทนไปร่วมชี้ แจงด้วย และ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กรมโยธาธิการส่งเร่ืองปัญหาข้อเทจ็จริงของข้อหารือการตีความข้อ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม
คร้ังต่อไป นั้น 

กรมโยธาธิการได้น าเร่ืองนี้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบ และที่
ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการควบคุมอาคารน าเร่ืองนี้ หารือส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกานั้น เนื่องจากเอกชนได้มีหนังสอืหารือมายังคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
คณะกรรมการฯ เห็นว่า ข้อหารือดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้มีหนังสือหารือไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาอีกต่อหนึ่ง แต่ต่อมาได้พิจารณาตัวบทกฎหมายแล้วเห็นว่าคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารไม่มีอ านาจหน้าที่ในการตอบปัญหาของเอกชนนอกจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น 
ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ถอนเร่ืองหารือดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเห็นว่า 
เมื่อผู้ใดขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งไม่อนุญาต ผู้ขออนุญาตกส็ามารถ
ย่ืนอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือเสนอคดีต่อศาลตามกฎหมายได้อยู่
แล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอถอนเร่ืองหารือดังกล่าวด้วย จักของพระคุณยิ่ง 
 



 ๒ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายนิยม  นิยมานุสร) 
อธบิดีกรมโยธาธกิาร 

ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
โทร. ๒๘๑๓๗๙๙ 
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ผ่านฟ้า กท ๑๐๑๐๐
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓
เรื่อง  ขอหารือปัญหาตีความข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมโยธาธิการ ที่ มท ๐๕๑๓/๑๑๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๐๐๑/ป./๑๒๕

ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. คณะกรรมการควบคุมอาคารได้หารือว่า กฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
              พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้วางข้อกําหนดเรื่องใดไว้แล้ว ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พุทธศักราช ๒๕๓๕
เกี่ยวกับเรื่องนั้นย่อมยกเลิกไป ถูกต้องหรือไม่เพียงใด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการประชุมเรื่องนี้ โดยกรมโยธาธิการได้จัดส่งผู้แทนไปร่วมชี้แจงด้วย และ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กรมโยธาธิการส่งเรื่องปัญหาข้อเท็จจริงของข้อหารือการตีความข้อ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป 
             นั้น

กรมโยธาธิการได้นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบ และที่
ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการควบคุมอาคารนําเรื่องนี้หารือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกานั้น เนื่องจากเอกชนได้มีหนังสือหารือมายังคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
คณะกรรมการฯ เห็นว่า ข้อหารือดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้มีหนังสือหารือไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาอีกต่อหนึ่ง แต่ต่อมาได้พิจารณาตัวบทกฎหมายแล้วเห็นว่าคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารไม่มีอํานาจหน้าที่ในการตอบปัญหาของเอกชนนอกจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น
ดั
             งนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ถอนเรื่องหารือดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเห็นว่า
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอถอนเรืองหารือดังกล่าวด้วย จักของพระคุณยิง
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             สํานักงานคณะกรรมการดวบคุมอาคาร
Ins. ๒๕๑๓๓๕๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิยม นิยมานุสร)
อธิบดีกรมโยธาธิการ
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
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